



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ความร่วมมือ	1	NIA ร่วมมือ 11 หน่วยงาน ลงนาม AgTech Connex สนับสนุนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพไทยเสริมศักยภาพเกษตรกร	เว็บไซต์ผู้จัดการ
ส่วนภูมิภาค			
เทคโนโลยีที่เหมาะสม	2	เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดเวทีสัมมนาแนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สู่การใช้ประโยชน์ ระดับเขต ครั้งที่ 3/2567	เว็บไซต์ newswit
ปาล์มน้ำมัน	3	เกษตรพังงา ร่วมกับ บ.สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “เรื่องน่ารู้ปาล์มน้ำมันและการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ” รุ่นที่ 1	เว็บไซต์ C site report

NIA ร่วมมือ 11 หน่วยงาน ลงนาม AgTech ConnexT สนับสนุนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพไทยเสริมศักยภาพเกษตรกร



ดร. กริชพกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้บทบาท “ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม” (Focal Conductor) จึงมุ่งพัฒนาและเร่งสร้างสตาร์ทอัพเทคโนโลยีการเกษตรและระบบนิเวศที่เหมาะสม โดยได้ริเริ่ม “โครงการ AgTech ConnexT” ขึ้นตั้งแต่ปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างสะพานเชื่อมให้กลุ่มสตาร์ทอัพด้านพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเกิดการจับคู่ทดสอบการใช้งานจริงร่วมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ทดสอบและต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย ตลอดจนสร้างเป็น “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือโครงการ AgTech ConnexT” จำนวน 11 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานพัฒนาและสนับสนุนสตาร์ทอัพ 1) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานเชื่อมโยงเกษตรกรภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 3) กรมส่งเสริมการเกษตร 4) กรมการข้าว 5) กรมประมง 6) กรมปศุสัตว์ 7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ หน่วยงานสนับสนุนด้านเงินทุน 9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 10) บริษัท อินโนสเปิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 11) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้าน นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันการเกษตรได้มีนโยบายชัดเจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ภาคการเกษตรมากขึ้น ดังนั้นโครงการ AgTech Connex เป็นการนำคนสองกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ สตาร์ทอัพด้านการเกษตร ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตอบโจทย์การเกษตร ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงของการเกษตร และเกษตรกร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทำการเกษตร พร้อมทั้งจะเปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาเดิมๆ ดังนั้นการร่วมสนับสนุน AgTech Connex ให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพไทยให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรไทยได้มีการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางการตลาด ที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีได้เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

อีกทั้งผู้แทนจากภาคเอกชนที่พร้อมร่วมมือเพื่อเปลี่ยนการเกษตรของไทยให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ โดยการให้สตาร์ทอัพได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่สนามจริง ให้เกิดการแพร่ขยายไปให้กับพี่น้องเกษตรกร และผู้ประกอบการเกษตร โดย คุณธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร จึงได้กล่าวสนับสนุนว่า “ทางสภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงไปยังภาคธุรกิจเกษตร อย่างกลุ่มอุตสาหกรรมข้าว น้ำตาล สัตว์น้ำ ปาล์ม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดการแพร่ขยายใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีด้าน Deep Tech ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สตาร์ทอัพเอง และแก้ปัญหาด้านการเกษตรที่มีอยู่อย่างซับซ้อน ทำให้สตาร์ทอัพเกษตรไทยเติบโตขึ้น มีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรไทยก็มีแนวทางใหม่ๆ ในการทำการเกษตร ที่จะทำให้เกิดการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายปวิธรรม วงษ์สำราญ รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA รวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง 11 หน่วยงานภาคีเครือข่าย สตาร์ทอัพด้านการเกษตร เกษตรกร สื่อมวลชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน

AgTech Connex สร้างสะพานเชื่อมสร้างความร่วมมือ เป็นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพไปสู่เกษตรกร นำไปสู่การพลิกโฉมภาคการเกษตร (Agriculture Transformation) ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดเวทีสัมมนาแนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สู่การใช้ประโยชน์ ระดับเขต ครั้งที่ 3/2567

27 Nov 2024

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

- ข่าวแนวทาง
- ข่าวพัฒนาการ
- ข่าวจังหวัดราชบุรี
- ข่าวเกษตรฯ
- ข่าวราชบุรี
- ข่าวสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร



ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?
ติดต่อเราได้ที่
facebook.com/newswit

มอบหมายให้ทีมวิจัยเขต 2 นำโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดเวทีสัมมนาแนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สู่การใช้ประโยชน์ ระดับเขต ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ทีมวิจัยเขต 2 ผู้รับผิดชอบงานวิจัยระดับจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ วิทยากร และเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา และจัดทำแนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สู่การใช้ประโยชน์ ของสสก. 2 รบ. กิจกรรมสำคัญของการจัดเวทีในครั้งนี้ ได้แก่

1. การสรุปผลการดำเนินงาน ระดับเขต โดยนางสาวปัญญาภรณ์ พุฒอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2. การสรุปผลการดำเนินงาน ระดับจังหวัดในพื้นที่นำร่องต้นแบบ (จังหวัดกาญจนบุรี) โดยนางสาวธิดารักษ์ แสงอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3. การนำเสนอ แนวทางการพัฒนาการถ่ายทอด App Tech สู่การใช้ประโยชน์ และนำเสนอแผนการพัฒนาระยะยาว ของสสก. 2 รบ.
4. การบรรยายหัวข้อ การออกแบบประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยดร.دنชิตา วาทิน พุฒิพร อาจารย์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
5. การ Workshop การออกแบบประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร

📌 เกษตรพังงา ร่วมกับ บ.สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “เรื่องน่ารู้ปาล์มน้ำมันและการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ” รุ่นที่ 1



สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกับบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “เรื่องน่ารู้ปาล์มน้ำมันและการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พ.ย.67 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีนายศิวัช ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอกะปง เข้าร่วมกว่า 220 ราย และในวันที่ 26 พ.ย.67 ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกระบะบุรี อำเภอกระบะบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนายกิตติพงษ์ มณีศรี นายอำเภอกระบะบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระบะบุรี เข้าร่วมกว่า 180 ราย ทั้งนี้ นายอำนาจ แออุดม เกษตรจังหวัดพังงา ได้ร่วมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งกล่าววาทะอุปสรรคในการจัดกิจกรรม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบูรณาการกับบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ ผลักดันการผลิตปาล์ม น้ำมันคุณภาพของจังหวัดพังงา สู่อุตสาหกรรมและถึงมือผู้บริโภคต่อไป